

TSF เปิดป้ายโฆษณา DTC บริเวณหน้า 7-Eleven

TSF เปิดป้ายโฆษณา DTC บริเวณหน้า 7-Eleven

ชูจุดขายป้ายโฆษณาครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวป้ายโฆษณา DTC หรือ Direct To Customer ภายใต้แนวคิด

'Everyone Everywhere Everytime' เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการแนะนำสินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ชูจุดเด่นที่ตั้งอยู่บริเวณหน้า 7-Eleven ซึ่งครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ทุกจังหวัดกว่า 8,500 สาขาทั่วประเทศ

นายรัฐ อภิชาติ ประธานกรรมการ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF เปิดเผยว่า สถานการณ์ของธุรกิจสื่อโฆษณาในช่วงที่ผ่านมามีการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงได้เพิ่มสื่อใหม่และช่องทางใหม่ในการทำให้สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาสื่อป้ายโฆษณา DTC หรือ Direct To Customers โดยจุดเด่นของป้ายดังกล่าวคือมีขนาด 0.95 x 2.10 เมตร ติดตั้งบริเวณหน้าร้าน 7-Eleven ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการ และช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยรูปแบบที่ทันสมัย รับสายตาทุกมุมมอง และสามารถพบเห็นได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้แล้วยังมีป้ายโฆษณา Mini Billboard ขนาด 2.00 x 3.40 เมตร เป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ใช้ติดตั้งหน้าร้าน 7-Eleven เช่นเดียวกันเป็นสื่อโฆษณา ณ จุดขาย ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อ และช่วยให้จดจำในตราสินค้า ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ดึงดูดสายตาจากทุกมุมมอง สามารถพบเห็นได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้แล้วสื่อ DTC ยังมีจุดเด่นที่ตั้งอยู่บริเวณหน้า 7-Eleven ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดกว่า 8,500 สาขา และส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ออฟฟิศ, สำนักงาน, ตลาดนัด, ชุมชน รวมทั้งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งย่านศูนย์กลางธุรกิจการค้า แหล่งท่องเที่ยว สถานศึกษา ฯลฯ จึงทำให้ป้าย DTC สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เชื่อว่าป้าย DTC ไม่เพียงแต่จะดึงดูดความสนใจเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริการ 7-Eleven เท่านั้น แต่ยังสามารถเรียกความสนใจจากผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้พบเห็นป้ายโฆษณามากที่สุดประมาณ 10.8 ล้านคนต่อวัน

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมนัสวิน โทร.081-438-7353 คุณปัญญา โทร. 081-191-6779